

แว่นตาอัลตราโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิทัล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของคุณแว่นตาไอชอปติก ดีอย่างไร ?



วัดระยะห่างจากกระจกตา ถึง เลนส์แว่นตา

แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ที่มีขายกันอย่างแพร่หลาย
ยังใช้โครงสร้างเลนส์แบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปแบบตายตัว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเมื่อ 30 ปีก่อน ถูกผลิตครั้งละจำนวนมาก
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำที่สุด แต่ตั้งราคาขายปลีกสูงถึงคู่ละหลายหมื่นบาท เพื่อทำกำไรสูงสุดให้ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย
ดังนั้นเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่าเหล่านี้ จะมีหลายโครงสร้าง ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ซึ่งบางแบบก็จะเหมาะสำหรับบางคน บางค่าสายตา แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่มีความยาวตา 2
ข้างที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และการเปลี่ยนแปลงกำลังเลนส์จากค่าบนสุดจนถึงล่างสุดยังไม่นุ่มนวล และยังไม่ละเอียดพอ
ทำให้ผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่าเหล่านี้ ต้องฝืนใช้สมองเพ่งอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา
เพื่อพยายามบังคับให้สมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็น ปรับตัวเข้าหาโครงสร้างเลนส์ที่ไม่เหมาะสม

เมื่อใช้เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะบุคคล ผู้ใช้ส่วนใหญ่ มักปรับตัวได้ยาก
และมีจำนวนมาก ที่ปรับตัวไม่ได้เลย เนื่องจากใส่แล้วกระะยะไม่ได้ ถูกรบกวนด้วยภาพบิดเบี้ยวด้านข้าง
และต้องโฟกัสหาระยะชัดทุกครั้ง ที่เปลี่ยนระยะการมอง รู้สึกใส่ไม่สบายอยู่ตลอดเวลา ทำให้เวลาใส่แว่นแล้ว
สมองต้องพยายามฝืนเพ่งอย่างหนัก เพื่อปรับตัวเข้าหาแว่น ต้องถอดเข้า ถอดออก รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ และโฟกัสภาพได้ช้า



วิธมูมเตด้านข้างของกรอบแว่น

จึงต้องใช้เวลาฝึกปรับตัวนานมาก หลังจากพยายามฝึกเพียงอย่างหนักหลายเดือน จนสามารถปรับตัวเข้าหาโครงสร้างเลนส์ที่ไม่เหมาะสมได้แล้ว ก็ยังไม่สบาย เนื่องจากถูกรบกวนจากภาพวูบวาบทุกครั้งที่หันศีรษะ หรือเหลือบตามองภาพด้านข้างหรือเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายหรือขณะขับรถหรือเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินบนพื้นต่างระดับ เช่น ลงบันได ทำให้รู้สึกไม่อยากใส่แว่น เพราะถอดออกแล้วรู้สึกสบายกว่า

ทุกวันนี้ ยังคงมีผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่าจำนวนมาก ต้องเสียเงินเปล่าครั้งละมากกว่า 50,000 บาท แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากไม่มีการรับประกันความพึงพอใจในการใช้งานที่แท้จริง ซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ใช้แว่นตาเป็นอย่างยิ่ง

แว่นตาอัลตราโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิทัล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอชอปติก สามารถปฏิวัติข้อจำกัดเดิม ๆ ของแว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ด้วยการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นด้วยระบบดิจิทัล 3 มิติ แล้วออกแบบเลนส์แว่นตาแต่ละข้าง อย่างเฉพาะเจาะจงอย่างละเอียด ถูกต้อง เทียงตรง แม่นยำ ตามค่าสายตาสั้น สายตาวาย สายตาเอียง และตามการทำงานร่วมกันของตาทั้ง 2 ข้าง ในทุกระยะ ทุกองศาการมอง ตามพฤติกรรมการใช้สายตาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน ตามขนาดรูปร่างตา และตำแหน่งจุดศูนย์กลางของรูปร่างตาที่แท้จริง บนกรอบแว่นแต่ละอัน ด้วยความละเอียดกว่าแว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า จึงทำให้กะระยะได้อย่างแม่นยำ เห็นภาพคมชัด สมจริง ทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ใส่สบายตลอดทั้งวัน เหมือนแว่นตาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างแท้จริง เพิ่มพลังสมองได้อย่างก้าวกระโดด สนุกสนานกับการทำงานได้มากขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง เหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง ไม่ว่าผู้ใช้ จะมีอายุเท่าไรก็ตาม



ทดลองเลนส์

ศูนย์แว่นตาไอชอปติกมีเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟระบบดิจิทัล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะบุคคล ให้เลือกในหลายระดับราคา ตามความละเอียดของเลนส์ เลนส์แว่นตาทุกรุ่น มีพื้นฐานเดียวกัน ตั้งแต่เลนส์ราคาแพ็คเกจละ 2 ล้านบาท ไปจนถึง เลนส์ราคาคู่ละ 18,800 บาท ดังนั้นทุก ๆ

ครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนจากเลนส์รุ่นที่ความละเอียดต่ำกว่าไปสู่เลนส์รุ่นที่ความละเอียดสูงกว่า สิ่งที่จะได้คือความสบายที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ก็จะมีปัญหาทุกครั้งที่เวลาเปลี่ยนเลนส์ เนื่องจากเวลาเปลี่ยนโครงสร้างเลนส์

ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจากเลนส์โปรเกรสซีฟราคาถูกเทคโนโลยีเก่า ราคาคู่ละ 5,000 บาท

ไปเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ราคาคู่ละ 50,000 บาท ในหลายกรณี ก็จะมีปัญหาที่น้อยลง เนื่องจากโครงสร้างเลนส์ที่แตกต่างกัน ตำแหน่งแว่นที่ต่างกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยมาก

แว่นตาอัลตราโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิทัล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอชอปติกทุกคู่ รับประกันความพึงพอใจในการใช้งาน 100 % ภายในระยะเวลา 180 วัน พร้อมบริการหลังการขายด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด

สำหรับท่านที่ต้องการพิสูจน์ทราบว่า แว่นตาอัลตราโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิทัล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอชอปติก เพิ่มขีดความสามารถการทำงานของสมองได้อย่างก้าวกระโดดอย่างไร สามารถทำการนัดเข้ามาพิสูจน์ด้วยสมองของตัวเองได้

สายด่วน อาจารย์โอบิ : **081-538-4200** ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอชอปติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา

โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998

(เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ)

LINE ID : @isoptik

Email : isoptik@gmail.com